



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำเภอ ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้านการพัฒนาบุคคล

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม (๑)	ผลการดำเนินงาน (๒)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ข้อมูล อัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภท ตำแหน่ง (๕)	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือพัฒนา (๖)	ปัญหาอุปสรรค (๗)	ข้อเสนอแนะ (๘)
งานพัฒนาบุคคล	- บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝึกอบรม ทั้งภายในและ ภายนอก สถานศึกษา -บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาและ ศึกษาดูงานจาก ภายนอก สถานศึกษาสามารถ นำมาขยายผลให้กับ ผู้อื่น	ได้รับ งบประมาณ ๓๙,๔๒๑ บาท ใช้งบประมาณ ทั้งหมด ๓๙,๔๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๔๖- ก.ย. ๒๕๖๗	ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๑๐ คน พนักงานราชการ ๔ คน อัตรากำลัง ๔ คน ครูพี่เลี้ยง ๑ คน ธุรการ ๑ คน	๒๑ คน	-ปัญหาด้าน งบประมาณ คือ งบประมาณไม่ เพียงพอ -หลักสูตรการ อบรมไม่ สอดคล้องกับ -หลักสูตรการ อบรมไม่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงกับ ความต้องการของ บุคลากร -บุคลากรขาด ความ กระตือรือร้นใน การอบรม	-จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ พัฒนางาน บุคลากร -สำรวจหลักสูตร การและความ ต้องการการ อบรมก่อนไป อบรม -ปรับทัศนคติให้ ตัวบุคลากรมี ความตระหนักถึง ความสำคัญใน การพัฒนาตนเอง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม (๑)	ผลการดำเนินงาน (๒)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและ ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๔)	ข้อมูล อัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภท ตำแหน่ง (๕)	จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือพัฒนา (๖)	ปัญหาอุปสรรค (๗)	ข้อเสนอแนะ (๘)
การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา บุคลากร	-ครุณาความรู้ที่ ได้มาพัฒนาการ จัดการเรียนการ สอนให้มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น -ครูได้เพิ่มพูน ประสบการณ์จาก การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ - ครูได้รับขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	ได้รับ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณ ทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๔๖- ก.ย. ๒๕๖๗	ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๑๐ คน พนักงานราชการ ๔ คน อัตรากำลัง ๔ คน ครูพี่เลี้ยง ๑ คน ธุรการ ๑ คน	๒๑ คน	-ปัญหาด้าน งบประมาณ คือ งบประมาณไม่ เพียงพอ ใน การศึกษา ต่างจังหวัด	-จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา บุคลากร